



# HƯNG HÀ Khuyến học, khuyến tài

Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, huyện Hưng Hà đã huy động được nhiều nguồn lực cho công tác khuyến học qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ trí thức phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Đỗ Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện cho biết: Xác định công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là mục tiêu cơ bản trong chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo, Hưng Hà đã ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và Thông tư số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị mà nòng cốt là hội khuyến học các cấp. Các cấp hội đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn giúp nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của chủ trương xây dựng xã hội học tập và mục tiêu học tập suốt đời. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học huyện đã kịp thời biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những sáng kiến, cách làm hay trong công tác khuyến học, khuyến tài. Hội khuyến học các



Cô và trò Trường THCS Bùi Hữu Diên (Hưng Hà) trong giờ học.

Ảnh: TRINH CUỒNG

cấp cũng chủ động xây dựng chương trình phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, lồng ghép hoạt động khuyến học, khuyến tài với các phong trào xây dựng khu dân cư, đơn vị văn hóa. Một cách làm hay của Hưng Hà là phát triển mạnh các ban khuyến học dòng họ, coi đây là nhân tố quan trọng tạo động lực thúc đẩy công đồng học tập, hạt nhân trong thực hiện Thông tư số 44 về đánh giá, xếp loại công đồng học tập cấp xã. Cùng với

phát triển hội viên, huyện coi trọng việc cấp thẻ cho hội viên để từng hội viên coi trọng văn hóa, văn hiến, coi sự học là một việc làm thường xuyên để làm người, làm nghề. Đến nay, toàn huyện có 67.266 hội viên với 372 chi hội và 1.035 ban khuyến học dòng họ, nhà thờ, nhà chùa. Năm 2017, Canh Tân được chọn là xã làm điểm phát thẻ hội viên hội khuyến học với 517 thẻ, nâng tỷ lệ hội viên được cấp thẻ lên 70%. Cùng với phát triển hội

viên, hội khuyến học các cấp gắn trách nhiệm của từng hội viên với thu hội phí nhằm phát huy vai trò gương mẫu của hội viên và xây dựng quỹ hội. Cùng với việc kiện toàn tổ chức, Hội Khuyến học huyện còn chủ động phối hợp với ngành Giáo dục, Hội Cựu giáo chức huyện trong việc tập huấn nghiệp vụ, vận động học sinh không bỏ học, không mắc các tệ nạn xã hội, khen thưởng giáo viên và học sinh giỏi các cấp,

giúp đỡ học sinh nghèo vươn lên học giỏi... Đồng thời, huy động các nguồn lực và sử dụng có hiệu quả nguồn đầu tư cho công tác khuyến học, khuyến tài. Hàng năm, các xã, thị trấn đều trích ngân sách hỗ trợ thêm cho hoạt động khuyến học kết hợp với nguồn tài trợ của các cá nhân, tổ chức cả bằng tiền và hiện vật. Tính đến nay, tổng số quỹ khuyến học toàn huyện đạt 37,7 tỷ đồng, điển hình như quỹ khuyến học gia đình ông Nguyễn Huynh Tường, xã Điệp Nông có 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, năm 2017, Hưng Hà có hơn 172.000 lượt người được tập huấn tại trung tâm học tập cộng đồng với các nội dung về nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh giỏi...

Đồng chí Đỗ Văn Bình khẳng định: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và huy động sự tích cực tham gia của MTTQ, các đoàn thể cũng các tầng lớp nhân dân trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cũng như đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời. Bên cạnh đó, không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hội khuyến học các cấp, làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

DẶNG ANH

## ► Đề xuất quy định về mua thuốc tập trung

(chinhphu.vn) Tại dự thảo Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, Bộ Y tế đã đề xuất quy định về mua thuốc tập trung.

Theo dự thảo, đơn vị mua thuốc tập trung có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc, lập và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện và ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận khung với các nhà thầu được lựa chọn, công bố kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và Trang thông tin điện tử của Sở Y tế để các cơ sở y tế làm căn cứ hoàn thiện, ký hợp đồng với các nhà thầu được lựa chọn.

Đơn vị mua thuốc tập trung chịu trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện thỏa thuận khung, hợp đồng với các nhà thầu được lựa chọn. Chức năng nhiệm vụ, quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định; chức năng nhiệm vụ, quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương do chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Dự thảo cũng đề xuất các quy định chung về mua thuốc tập trung cấp quốc gia, cấp địa phương như sau: Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước; phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn hai túi hồ sơ; đánh giá hồ sơ dự thầu sử dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá đối với từng thuốc (là một phần của gói thầu).

Về cách thức thực hiện, dự thảo nêu rõ: Việc mua thuốc tập trung được thực hiện theo cách thức ký thỏa thuận khung, trừ các trường hợp sau đây được áp dụng theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp: mua thuốc, vắc-xin phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế, của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh; mua thuốc thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc nguồn ngân sách nhà nước mà nhà tài trợ có yêu cầu áp dụng theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp.

Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định đơn vị thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tập trung cấp quốc gia và kế hoạch đàm phán giá thuốc. Sở y tế chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tập trung cấp địa phương. Việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tập trung thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Luật Đấu thầu.

## ► Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển vào các trường trong quân đội năm 2018

(qndn.vn) Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng hệ quân sự tại các học viện, trường trong quân đội năm 2018.

Theo quy định chung về công tác sơ tuyển, thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài quân đội sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương).



Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 (nguyên vọng cao nhất) vào một trường trong quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành); các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự của các trường quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian sơ tuyển: từ ngày 1/3/2018 đến ngày 25/4/2018. Năm nay tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 5.475 chỉ tiêu.

NGUYỄN TÙNG

# Giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính

Từ sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đến nay, số người đến làm các thủ tục hành chính tại Công an tỉnh và các huyện, thành phố tăng cao. Với tinh thần "Vi nhân dân phục vụ", cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh tiếp nhận, giải quyết nhanh gọn mọi yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính của nhân dân.

8 giờ sáng một ngày cuối tháng 2/2018, tại nơi làm thủ tục cấp hộ chiếu của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh có tới 50 người đến làm hộ chiếu. Tuy đã bố trí phòng đợi khàng trang với hàng chục chỗ ngồi nhưng nơi đây vẫn bị quá tải, nhiều người phải đứng ngoài hành lang để chờ đến lượt. Cảm



Người dân đến làm thủ tục cấp hộ chiếu.

thứ cho biết: Tôi đi lao động ở Nhật Bản 3 năm nay, năm nay về ăn tết với gia đình, tôi tranh thủ lên làm lại hộ chiếu. Mặc dù rất đông người nhưng đã được công an, các chế độ rất nhiệt tình, hướng dẫn các thủ tục rất chi tiết, rất hoàn thành thủ tục một cách nhanh gọn.

Thượng tá Lê Đức Cường, Trưởng phòng Quản lý xuất

nhập cảnh, Công an tỉnh cho biết: Sau tết Nguyên đán Mậu Tuất, nhu cầu của người dân đến làm hộ chiếu tăng gấp 2 - 3 lần. Trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận từ 250 - 300 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (chủ yếu xin cấp hộ chiếu). Việc tăng số người xin cấp hộ chiếu dịp đầu năm nguyên nhân do những người đi làm ăn xa về

nghe tết, tranh thủ hoàn thiện thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh. Để phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân, trong dịp đầu năm mới, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã có kế hoạch cụ thể, phân công công việc đến từng bộ phận với phương châm "Nâng cao trách nhiệm, phục vụ tận tụy nhân dân". Bên cạnh đó, Phòng còn mở thêm bàn tiếp nhận hồ sơ để phục vụ người dân; đồng thời, huy động 100% cán bộ, chiến sĩ cùng làm công tác tiếp dân và giải quyết nhanh gọn ở tất cả các bộ phận, không để người dân chờ đợi lâu. Đối với số lượng hồ sơ tiếp nhận nhiều, đơn vị đã bố trí một số cán bộ làm thêm ngoài giờ, do đó đã không để xảy ra tồn đọng hồ sơ, không để người dân phải đi lại nhiều. Cùng với việc giải quyết nhanh gọn các thủ tục cho người dân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh còn phối hợp với Buu điện tỉnh trả hộ chiếu về tận gia đình cho người dân ngay sau khi có kết quả nhằm giảm chi phí và thời gian đi lại. Tuy đã hướng dẫn rất tỉ mỉ nhưng nhiều người vẫn còn lúng túng khi khai báo thông tin, đặc biệt là người

làm lần đầu, Phòng đã cắt cử cán bộ trực tại khu vực khai báo thông tin để kịp thời hỗ trợ.

Thiếu tá Bùi Tiến Trường, Trưởng Công an huyện Vũ Thư cho biết: Từ sau tết Nguyên đán Mậu Tuất, người dân đến làm thủ tục hành chính tại Công an huyện rất đông (trong đó chủ yếu là cấp chứng minh nhân dân và thẻ căn cước công dân). Tuy người đến làm thủ tục đông nhưng chúng tôi đã bố trí lực lượng tại khu vực một cửa tiếp nhận toàn bộ hồ sơ về thủ tục hành chính của nhân dân một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất, không để người dân phải đi lại nhiều lần.

Do lượng hồ sơ cần giải quyết tăng trong những ngày đầu năm nên công an, chiến sĩ thuộc lực lượng công an đã tự nguyện làm thêm giờ, nâng cao hiệu suất công tác, phục vụ tốt nhất nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính của nhân dân. Tại các đầu mối đơn vị đã nghiêm ýt công khai các thủ tục, quy trình hồ sơ, không để nhân dân bị các đối tượng có mối lợi dụng để lấy tiền bất chính.

NGUYỄN TÙNG

Nhà Y tế có tỷ lệ công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLD) là nữ cao. Hiện tại, toàn ngành có 3.835 nữ CCVCNLD trên tổng số 5.479 đoàn viên, chiếm tỷ lệ 70%. Bà Lê Thị Mão, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế cho biết: Xác định vai trò quan trọng của công tác nữ công, bên cạnh đẩy mạnh các phong trào thi đua nói chung, Ban Chấp hành Công đoàn ngành chủ trọng triển khai nhiều phong trào thi đua trong nữ CCVCNLD, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nữ công và bình đẳng giới.

Hàng năm, 100% công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị, hội thảo, mít tinh ôn lại truyền thống anh hùng của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; tích cực hướng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; noi gương anh hùng liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm; tổ chức tọa đàm với chủ đề nâng chất lượng chăm sóc, phục vụ người bệnh, thực hiện tốt việc đổi mới phong cách, thái độ của cán bộ y tế

## PHỤ NỮ NGÀNH Y TẾ "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" được nữ công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế triển khai tích cực, hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

hướng tới sự hài lòng của người bệnh. 5 năm qua, gần 10.000 lượt chị đã được học tập các nghị quyết, chính sách, pháp luật và các chế độ liên quan đến lao động nữ và trẻ em. Ngoài ra, để nâng cao trình độ, năng lực, khích lệ chị em hàng say lao động, các công đoàn cơ sở và ban nữ công các đơn vị còn tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới, tuyên truyền Luật Bình đẳng, chống bạo lực gia đình, Bộ Luật Lao động sửa đổi, Luật Bảo hiểm xã hội; tổ chức thi nấu ăn, cắm hoa, hội thảo, nói chuyện chuyên đề, văn nghệ, thể thao và tổ chức cho chị em tham quan du lịch nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Do đặc thù nghề nghiệp, nhiều nữ CCVCNLD trong ngành phải thường xuyên trực đêm, nhiều ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết cũng không được nghỉ. Là cán bộ, viên chức công tác trong ngành Y cũng đòi hỏi phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ công tác. Vì vậy, để có thể cân bằng hai chức năng, vừa bảo đảm thiên chức làm vợ, làm mẹ đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đòi hỏi chị em phải không ngừng nỗ lực, cố gắng. Xác định vai trò quan trọng của phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc",

Ban Chấp hành Công đoàn ngành và các đơn vị hàng năm đều chú trọng phát động và tổ chức, khuyến khích, vận động chị em thi đua thực hiện. Phong trào đã được chị em hưởng ứng tích cực. 5 năm qua, 100% ban nữ công các công đoàn cơ sở đăng ký thi đua "Hai giỏi" với 13.338 lượt chị đăng ký tham gia. Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua "Hai giỏi" toàn ngành có 12.917 lượt chị đạt danh hiệu "Hai giỏi", đạt tỷ lệ 97%. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương nữ CCVCNLD nỗ lực vượt khó, vươn lên đạt thành tích cao trong công tác và học tập, nghiên cứu khoa học và các cuộc thi, trong đó chị Nguyễn Thanh Trung, Trưởng khoa Nội Tim mạch,



Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh chăm sóc bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt giải nhất hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật cấp tỉnh năm 2017; các chị Hà Thị Ngọc Dung, Bùi Thị Hằng, Công ty Cổ phần Dược VTYT được công nhận công nhân lao động xuất sắc năm 2014. Hiện ngành Y tế có 30% cán bộ nữ tham gia ban chấp hành công đoàn cơ sở. Lãnh đạo các đơn vị hầu như đều có nữ tham gia, trong

cuộc vận động xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, thực hiện tốt công tác dân số - KHHGD, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu phố văn hóa... Hàng năm, 100% công đoàn cơ sở có tổ chức gặp mặt, tặng quà các cháu chăm ngoan, vượt khó học giỏi với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2014 và 2016, ngành có 17 cháu đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế được dự lễ biểu dương, khen thưởng do Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức...

Thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" với nhiều kết quả, nữ CCVCNLD ngành Y tế không chỉ phát huy tốt phẩm chất và năng lực của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành, tích cực xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, nuôi dạy con chăm ngoan, học giỏi mà còn góp phần tích cực thực hiện đầy đủ bình đẳng giới trong gia đình, xã hội và sự tiến bộ của phụ nữ.

HÀ DUNG